

“ยศยาคลินิก” เตรียมแบ่งเค้ก ตลาดกำจัดขน ชู นวัตกรรมกำจัดขนถาวร ทำลายขนหายจริง



หักราคา 20-50% จัดโปรสุดคุ้ม เอาใจสาว ๆ อยากรีไรขน หวังขยายกลุ่มระดับล่าง

นางสาวกานต์ณพิชญ์ กุณามา กรรมการผู้จัดการ “ยศยาคลินิก” เปิดเผยว่า เรื่องของขน เส้นเล็กๆแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งผู้หญิงและกระทั่งผู้ชายเองก็ตาม มักนิยมการถอนหรือโกน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาผิวไม่เรียบเนียน เป็นตุ่มหรือเกิดขนคุด ปัจจุบันมีธุรกิจด้านการกำจัดขนเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยหากคิดเป็นมูลค่าตลาดกว่าห้าสิบล้านบาท ทั้งครีมกำจัดขนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งธุรกิจสปา กันคิ้วตามรูปหน้า การย้อมสีขน แวกซ์ขน ไปจนถึงการกำจัดขนถาวรตามคลินิกและศูนย์ความงามต่างๆ ยศยาคลินิกเห็นโอกาสทางธุรกิจและต้องการตอบสนองปัญหาเรื่องขนแก่ผู้บริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าประสบปัญหาว่าการใช้วิธีต่างๆในการกำจัดขนใช้ได้ในระยะสั้น แต่ไม่สามารถกำจัดขนได้จริงในระยะยาว ยศยาคลินิกจึงได้นำนวัตกรรม Long Pulsed Nd : Yag Laser ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร ถือว่าเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด มีความเข้มข้นของแสงสูง จึงทำให้ลงไปใต้ผิวหนังได้ลึกที่สุด ซึ่งสามารถเผาผลาญและทำลาย รากขนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเส้นขน เหมาะสำหรับการกำจัดขนถาวรทุกชนิด และเหมาะกับทุกสภาพผิว โดยในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ ยศยาคลินิกได้จัดโปรโมชั่น“ผิวใสไร้ขน กวนใจ” ในลักษณะแบบบุฟเฟต์หรือเหมาจ่าย ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 แพ็คเกจ ดังนี้ 4,990 บาท เลือก 1 บริเวณจาก กำจัดไรมบนหน้าผาก , หนวด (เหนือริมฝีปาก) , คาง , รักแร้ 2 ข้าง , นิ้วมือ 2 ข้าง , นิ้วเท้า 2 ข้าง , ขนขอบบิกินีไลน์ (เฉพาะขาหนีบ 2 ข้าง) 9,990 บาท เลือก 1 บริเวณจาก มือ 2 ข้าง , แขนท่อนบน 2 ข้าง (ด้านหน้าและด้านหลัง) , แขนท่อนล่าง 2 ข้าง (ด้านหน้าและด้านหลัง) , ท้อง , ขนบิกินี ทั้งหมด (ทั้งบริเวณ) , ขาท่อนบน (ด้านหน้า) , ขาท่อนบน (ด้านหลัง) , ขาท่อนล่าง (หน้าแข้ง) , ขาท่อนล่าง (ด้านหลัง) , เท้า 2 ข้าง 14,990 บาท เลือก 1 บริเวณจาก มือและเท้าทั้ง 2 ข้าง, แขนทั้งหมด , หลังช่วงบน , หลังช่วงล่าง , ขนขาท่อนบน 2 ข้าง (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) , ขนขาท่อนล่าง 2 ข้าง (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 19,990 บาท เลือก 1 บริเวณ หลังทั้งหมด หรือ ขาทั้งหมด



“โปรโมชั่นกำจัดขนของยศยาคลินิกมีราคาที่ย่อมเยากว่าราคาในท้องตลาดและของคู่แข่งประมาณ 20-50% ในขณะที่เครื่องมือนำเข้าจากต่างประเทศมีประสิทธิภาพสูง หากเปรียบเทียบในตลาดที่ส่วนใหญ่ มักใช้เลเซอร์ลำแสงคลื่นสั้นจึงทำให้การกำจัดขนไม่ได้ถูกกำจัดหมดไปอย่างถาวร เราต้องการให้ผู้บริโภคถึงถึงการกำจัดขนที่ได้ผลจริงให้นึกถึงยศยาคลินิก ด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่สามารถทำลายขนได้มี

ประสิทธิภาพผู้บริหารรู้สึกได้ในครั้งแรกที่ลองทำ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งโปรโมชั่นนี้คาดว่าจะทำให้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นจากเดิมที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร , เจ้าของกิจการ, คนทำงานและพนักงานออฟฟิศในระดับB ขึ้นไป มาสู่กลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้ตั้งแต่ระดับ C ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายในไตรมาสนี้ได้เพิ่มขึ้นอีก 30%” นางสาวกานต์ณพิชญ์กล่าวทิ้งท้าย